



MUANG THAI LIFE
ASSURANCE

ความเสี่ยง ไม่อาจคาดเดา...
แต่เราเตรียมพร้อมได้

สัญญาเพิ่มเติม ทีพีดี สำหรับแบบประกันชีวิตความคุ้มครองทุน*



MTL_2-02-04-0307_06/07/2564




Muang Thai Life

 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025  +66 (0) 2276-1997-8
 muangthai.co.th

mtl | Investment


เมืองไทย
ประกันชีวิต
MUANG THAI LIFE

* แบบประกันเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1, โครงการ mDesign



**สัญญาเพิ่มเติม
ทีพีดี**
สำหรับแบบประกันชีวิต
ควบคู่การลงทุน

เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความเสี่ยง ที่ไม่อาจคาดเดาในอนาคต

 **คุ้มครองยาวๆ** ถึงอายุ 75 ปี⁽¹⁾

 **รับความคุ้มครอง
สูงสุดถึง 10 ล้านบาท⁽²⁾**

 **ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ในยามที่ไม่สามารถทำงานได้**

คุณ...เคยนึกหรือไม่ว่า...

หากวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณจนตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ ภาระต่างๆ จะตกอยู่กับใคร...? การทุพพลภาพนั้นนอกจากส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว และทรัพย์สินของคุณอีกด้วย เนื่องจากคุณจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้อย่างที่เคย และยังต้องเสียเงินไปกับการรักษาพยาบาลอีกด้วย เตรียมพร้อมวันนี้ด้วย "สัญญาเพิ่มเติม ทีพีดี" เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่คุณ และคนที่คุณรักได้อุ่นใจ หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ทีพีดี

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	สูญเสียอวัยวะ
<p>ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป หรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนได้ โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความคุ้มครองนี้ หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง • สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง • สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมทีพีดี มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
 ไม่คุ้มครองด้านการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
 1. การทำร้ายร่างกาย หรือ การพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 2. หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด้วยการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
 3. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถึงว่าเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกัน
 อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี⁽³⁾
 ระยะเวลาชำระเบี้ย / ระยะเวลาเอาประกันภัย : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 74 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี⁽⁴⁾
วิธีการชำระเบี้ย : หักจากมูลค่าการลงทุนทุกต้นเดือนกรมธรรม์⁽⁴⁾
จำนวนเงินเอาประกันภัย : ขั้นต่ำ 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก และไม่เกิน 10,000,000 บาท
 ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน โดยนับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ทีพีดี และสัญญาการประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งหมดที่ยังมีผลบังคับ
การตรวจสอบภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กำหนด
สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 ชื่อได้เพียง 1 สัญญาต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

หมายเหตุ
 (1) ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
 (2) กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมทีพีดี จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท
 (3) ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 (4) มูลค่าการลงทุนของแบบประกันภัย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 หรือ โครงการ mDesign

ค่าการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง